

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ ĐỊNH BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TY

Định Biên, ngày tháng 12 năm 2024

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp  
phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục

Kính gửi: - Các ban ngành liên quan  
- 9 Ông, (bà) trưởng xóm

Căn cứ kết quả lấy mẫu giám sát bệnh Viêm da nổi cục (VDNC). Từ ngày 03/12-05/12/2024, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Thái Nguyên tại các hộ nuôi trâu, bò trên địa bàn 06 xã của huyện Phú Bình và thành phố Phổ Yên.

Tổng số mẫu đã lấy 120 mẫu dịch ngoáy mũi của trâu, bò (09 mẫu trâu và 111 mẫu bò, mỗi xã lấy 20 mẫu) để xét nghiệm phát hiện vi rút gây bệnh Viêm da nổi cục. Tại thời điểm lấy mẫu, không phát hiện các dấu hiệu lâm sàng của bệnh VDNC trên đàn trâu bò. Kết quả xét nghiệm phát hiện 04/120 mẫu (3,33%) dương tính với vi rút gây bệnh VDNC ở 04 hộ chăn nuôi, 03 xã, 2/2 huyện, thành phố lấy mẫu.

Như vậy, kết quả giám sát đã phát hiện có sự lưu hành của vi rút gây bệnh VDND, cùng với sự bất lợi về thời tiết của mùa đông giá rét làm suy giảm sức đề kháng của vật nuôi, nhận định trong thời gian tới nguy cơ phát sinh các ổ dịch bệnh VDNC trên địa tỉnh là rất cao. Thực hiện Công văn số 121/TTĐVNN ngày 11/12/2024 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Định Hóa, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục; để kịp thời khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân xã đề nghị ban chỉ đạo PCDBĐV xã, các ban ngành đoàn thể, các Ông (bà) trưởng xóm, phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Thành viên ban chỉ đạo, cán bộ chuyên môn (Nông nghiệp, Khuyến nông, Thú y xã), chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn được phân công phụ trách. Khi phát hiện có gia súc mắc bệnh cần báo cáo về ủy ban nhân dân xã để kịp thời báo cáo cấp trên để tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

- Các Ông (bà) trưởng xóm hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, chống đói rét cho đàn gia súc; đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh: tiêm phòng, vệ sinh, khử trùng, diệt côn trùng.

- Rà soát tổng đàn trâu, bò và kết quả tiêm phòng, tổ chức tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh cho động vật nói chung và vắc xin phòng bệnh VDNC nói riêng đảm bảo tối thiểu 80% tổng đàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7075/BNN-TY ngày 20/9/2024 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi.

- Phối hợp với các ban ngành liên quan tuyên truyền các hộ chăn nuôi về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp để chủ động phòng, chống dịch theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị thành viên ban chỉ đạo, các Ông (bà) trưởng xóm phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP-TY.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ma Lăng Hiên**

